
Fundur 8. janúar kl 20.15 - Skrifstofa TSÍ 

Fundinn sátu: Magnús formaður, Gunnar meðstjórnandi, Mia aðalmaður, Raj aðalmaður og Selma starfsmaður (Ath. Enginn varamaður komst á fundinn)

Dagskrá

1.  Fjárhagsstaða

Beðið er eftir ársreikningnum til að fá skýrari mynd af fjárhagsstöðu TSÍ. Stefnt er á að gera fyrirfram áætlun fyrir allt árið til að tryggja góðan rekstur. Það er brýnt að sambandið skaffi aukatekjum til að styrkja íþróttina betur ; t.d. sponsora eða slíkt. Selma ætlar að skoða það mál síðar.

2.  Mótskrá 2024, stuðningur TSÍ og dómarakostnaður

Ákveðið að flokka mót TSÍ í 4 flokka. A,B,C og D og veita fast framlag miðað við flokkinn.

Framlag TSÍ til Mótahalds
A - TSÍ 150/250 Kr. 500 000
B - TE innanhúss/Jóla/Bikarmót Kr. 300 000
C - TSÍ 100 Kr. 200 000
D - Liðakeppni, TE utanhúss, Tributemót Kr. 150 000

Mótshaldarar fá framlag og ráðstafa því.

Þetta gefur okkur yfirsýn yfir fjármál og kemur í veg fyrir ófyrirséðan kostnað eftir á.

Fyrir utan þetta er framlag TSÍ til Dómaramála sem er kr. 550 000 yfir allt árið:

Raj ætlar að koma með tölur yfir dómaramál og taka það mál á næsta fundi

3.  Fyrirspurn frá Jónasi um starfsemi fræðslunefndar
Frestað til næsta fundar, fræðslunefnd ræðir.

Framlag TSÍ í fræðslumál hefur verið kr. 1 300 000 í fyrra og ákveðið var að ráðstafa sömu upphæð þetta ár.

Mörg félög hafa sótt um styrki. Selma ætlar að stofna hóp á facebook og bjóða meðlimum nefndarinnar á fund til að ræða þessi mál.

4.  Auglýsing á Evrópumóti – tilhögun ( Jónas )

Evrópumót verður auglýst – Selma og Raj fara í þetta mál og auglýsa mótið á ITF heimasíðunni.

5.  Landsliðshópur kvenna – æfingahópur ( að beiðni Raj)

Því fleiri því betra í landsliðinu– Jón Axel – landsliðsþjálfari -

Ekki að banna neinum út af ríkisborgarrétti.

Skilgreina landsliðshóp kvenna: að beiðni Raj – hver er hópurinn? 

Þarf fleiri í kvennaliðið?

6.  Undirbúningur fyrir ársþing

Tennisþing. 16. mars og árshátíð á sama degi. Tillagan er samþykkt og við hefjum undirbúning.

Selma bókar sal og auglýsir sem fyrst. Við könnum einnig mismunandi tilboð á nokkrum veitingarstöðum niðri í bæ.

7.  Umsóknir Víkings, HMR, TFK vegna útbreiðslustarfs, frestað til næsta fundar, fræðslunefnd ræðir.

8.  Umsókn Andra Jóns um ferð til Danmörku

Tillaga okkar er 300 þ. Styrkur til landsliðsins og Andri ráðstafar honum.  Magnús sendir Andra svar.

9.  Tennis Europe í Sloveníu lok mars ´24 (skráning núna í jan)

Umsókn í afrekssjóð ÍSÍ



Við erum með smá stuðning

ÍSÍ greiðir flugmiða – sækja um styrk til ÍSÍ ( Raj tekur þetta mál)

Ákveðið að Magnús fari í ferðina

10. Umsókn í  afreksjóðs ÍSÍ

Raj heldur áfram að tala við ÍSÍ varðandi þetta mál

11. Ólympíuleikar í París ( Rússland og Hvíta- Rússland)

Norðurlöndin hafa óskað eftir því að TSÍ verði með í senda kröfu til ITF sem felur í sér að banna þátttöku Rússland/Hvíta Rússland á Ólympíuleikunum.

Ákveðið var að vísa málinu til ÍSÍ.

12. Umsóknir um stuðning vegna þátttöku í mótum erlendis

Tillaga samþykkt að er að öllum verður veittur styrkur að upphæð kr. 250 000

Veittur styrkur til:

Sofia Sóley

Bryndís Rósa

Saule Zukauskas

Ómar Páll

13.  Afreksunglingar – Ákvörðun

Umræða varðandi hvernig við eigum að styrkja unglingana vegna plássleysis eða erfiðleika við að finna góða tíma sem hentar unglingum í vetur. Hugmyndin um klippi kort kom til umræðu aftur og verður tekin á næsta fundi varðandi framkvæmd og endanlegar samþykkt.

Fyrirkomulag á afrekshópum –mögulegir þjálfarar ræddir

14. Stuðningur við afreksfólk

Raj ætlar að halda áfram þessar umræður við ÍSÍ varðandi möguleikana til að styrkja ungt afreksfólk

15. Önnur mál

-  Wimbledon verður vonandi sýnt á Eurosport á þessu ári

-  Unnt er að fá að sýna Íslandsmót utanhúss aftur á þessu ári

-  Samþykkt var að hækka landsliðsþjálfaralaun um kr. 10 000 á mánuði.

Fundi slitið - kl. 22:00


